
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1039 — 642. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um álagningu STEF-gjalda á óskrifaða geisladiska.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

Telur ráðherra að sú staðreynd að sífellt hærra hlutfall af tónlist er gefið út á læstum
geisladiskum gefi tilefni til að endurskoða álagningu STEF-gjalda á óskrifaða diska?


